

Date:	May 19, 2006
Page:	6



**มิตรใหม่ - บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสริมศักยภาพพันธมิตรทางธุรกิจ จับมืออย่างเป็นทางการ กับบริษัท อะเพเซอร์ จำกัด** เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเอเซอร์ให้ยังผู้เคียวในประเทศไทย เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีดีเพื่อเสริมรูปแบบ สอดคล้องแนวคิด Infotainment

## อะเพเซอร์ใช้จุดแข็งเอเซอร์รุกสี่ฉบับที่กข้อมูลพกพา

**ผู้จัดการรายวัน -** อะเพเซอร์ ขึ้นใจในศักยภาพของเอเซอร์โดย เฉพาะบริการหลังการขาย ให้สิทธิ์ขายสี่ฉบับที่กข้อมูลแบบพกพา เพื่อยุทธเยียร ครอบคลุมวงไวมัลทิมีเดียและเน็ต ครอบคลุมเอเซอร์ ประกาศเป็นเบอร์หนึ่งในตลาด โฟล์ด 3 กลุ่มหลักคือ กล้องมือถือ และพีซี โดยตั้งเป้ายอดขายสิ้นปีนี้ 800 ล้านบาท ส่วน ยอดขายรวมทั้งปี 1,000 ล้านบาท

นายอลสัน เชน ประธาน บริษัท อะเพเซอร์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตโมดูลความจำและซีดีรอม สดอเวจสำหรับ การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ กล่าวว่า การ ดำเนินงานของอะเพเซอร์ในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการโตอย่างเนื่อง ซึ่งจะเห็นจากช่วงแรกของธุรกิจที่เริ่มจากการผลิตหน่วยประมวล ลังการวงไวมัลทิมีเดีย (DRAM) จนมีสินค้าครบไลน์ และ ยังต้องการโตต่อไป

จากนโยบายที่ต้องการโตสองอีก อะเพเซอร์จึงได้ให้สิทธิ์ เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทนจำหน่ายสี่ฉบับที่กข้อมูลแบบ พกพา หรือโอ สดอเวจ โน้ตบุ๊ก แฮนด์ ไดรฟ์ แฟลชไดรฟ์ เครื่องเล่นเอ็มพี3 และอุปกรณ์อ่านข้อมูลแบบการ์ด หรือการ์ด วิดีโอคลิพ และเครื่องเล่น จากเดิมที่เคยมีผู้นำเข้ามาที่ตลาด 2 รายคือ เอ แอนด์ แอล คอมพิวเตอร์ ซึ่งดำเนินให้เป็นเอเอสพี คือ เอเซอร์ ของเอเซอร์ และเอเซอร์เว็ทซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ ปัจจุบันเป็น ทน่วยธุรกิจหนึ่งในเอเซอร์

เหตุผลที่เลือกเอเซอร์เพราะเชื่อมั่นในจุดแข็งที่จะเฉพาะ บริการหลังการขาย และช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งแะมีเอเซอร์ มีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศ 14 แห่ง และจะเพิ่มเป็น 18 แห่ง ภายในสิ้นปีนี้ และสำหรับเอเซอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์

บริการจากเอเซอร์อีก 150 แห่ง

“วัตถุประสงค์การทำงานของเราคือเลือกช่องทาง การจัดจำหน่าย ที่ถูกต้อง และเลือกพาร์ทเนอร์ที่ถูกต้อง”

การรวมตลาดโอ สดอเวจครั้งนี้ เป็นที่ ความร่วมมือโมดูล ความจำและตัวควบคุมหรืออินเทอร์เฟซกับที่เริ่มพัฒนาแล้วด้วยกัน ให้ครบเครื่องฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งเรียกว่า โมดูลความจำ ที่กำลังมา นอกจากนี้ ยังเป็นแนวโน้มของตลาดทั่วโลกที่เริ่มเข้า สู่การสื่อสารของมือถือยุคที่ 3 หรือ 3จี ซึ่งยังเป็นตัวผลักดันให้ โด สดอเวจ โอ สดอเวจ การลงทุนการตลาดไม่ยั้งดีเป็นที่น่าหมา กี่ลดลงถึง 50% และจะเป็นลักษณะนี้ไปจนถึงสิ้นปี ทำให้เกิด การซื้อฮาร์ดแวร์ลดลงให้สินค้าขาดตลาดในช่วงไตรมาส 3 ได้

นายอานกล่าวถึงผลกระทบของ ความเศรษฐกิจและปัญหา การเมืองของไทยว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลก และภาวะประเทศ ทั่วโลกของไทยอีก แต่อะเพเซอร์เชื่อว่าจะทำให้เกิดเป็นโอกาสได้

ด้านนายอลสันกล่าวว่า จุดแข็งของอะเพเซอร์จะขยายผ่าน เอเซอร์ กล่าวไว้ จากจุดแข็งที่เอเซอร์มีชื่อร่างกายในสินค้านี้จะ สามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในตลาดโอ สดอเวจได้ โดยตั้งเป้า ยอดขายไว้ที่ 800 ล้านบาท จากมูลค่าตลาดรวมทั้งคาดว่าจะมี ประมาณ 2,500 ล้านบาท ส่วนยอดขายโดยรวมของเอเซอร์ รอบปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 1,000 ล้านบาท

สำหรับการทำตลาดโอ สดอเวจ เอเซอร์จะขยายผ่าน ผู้จัดจำหน่ายหลัก 5 รายคือ เอส โล เดล สิตาบริวอิน ประเทศไทย, ดิจิทัล (ประเทศไทย), เวลเทค กรุ๊ป, เอ แอนด์ แอล คอมพิวเตอร์ และไอทีเอส โดยให้สัดส่วน 3 ส่วนหลักคือ สดอเวจ กล้อง โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์พีซี ■